

Số : 19 /CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 1988

CHỈ THỊ

Về việc quản lý thép vụn trên địa bàn thành phố.

Để thống nhất quản lý thép vụn phục vụ cho luyện kim, tận dụng trong sản xuất công nghiệp – TTCN và xuất khẩu tạo ngoại tệ nhập nguyên liệu vật tư thiết bị đáp ứng một số nhu cầu cấp bách của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 3819/UB ngày 11/12/1985 và văn bản số 4.379/UB-TM ngày 31 tháng 10 năm 1987 để chỉ đạo việc tăng cường quản lý thép vụn trên địa bàn thành phố. Nhưng cho đến nay nhiều đơn vị không có chức năng và một số đơn vị của các tỉnh đã tùy tiện thu mua, tranh mua tranh bán với các đơn vị có chức năng của thành phố.

Ngày 26/4/1988, Ủy ban nhân dân thành phố đã họp với các ngành Công ty Vật tư tổng hợp thành phố, Xí nghiệp khai thác trực vớt phế liệu Sở Thủy lợi, Công ty Vận tải biển (Saigon Ship), Công an thành phố, Quản lý thị trường thành phố, Ủy ban nhân dân và Công ty Vật tư các quận, huyện để giải quyết tình hình trên. Sau khi thống nhất ý kiến giữa các ngành trong hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị một số vấn đề cần làm như sau:

1/ Nghiêm cấm các đơn vị không có chức năng khai thác và thu mua thép vụn, nhất là thép vụn để xuất khẩu. Các cơ sở sản xuất, có dùng sắt thép phế liệu phế thải làm nguyên liệu, được tiếp tục mua để sản xuất, không được mua đi bán lại để lấy lời, không được mua và chứa sắt thép phế liệu có chất nổ. Các đơn vị thuộc thành phố có thép vụn không được bán ra ngoài thành phố, phải tập trung bán cho các đơn vị có chức năng của thành phố. Đơn vị nào vi phạm thì ngành chủ quản, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố.

2/ Thành phố có 2 đầu mối được cung ứng xuất khẩu thép vụn là Công ty Vận tải biển (Saigon Ship) thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố và Xí nghiệp khai thác trực vớt phế liệu thuộc Sở Thủy lợi thành phố, Công ty Vận tải biển được phép huy động khai thác thu mua thép vụn để xuất khẩu, còn Xí nghiệp khai thác trực vớt phế liệu – Sở Thủy lợi chỉ được phép trực vớt thép phế liệu từ lòng sông lên để xuất khẩu theo thông báo số 33/TB-UB ngày 8/3/88 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3/ Công ty Vật tư tổng hợp thành phố là ngành chủ quản thống nhất quản lý phế liệu, thép vụn trên toàn thành phố phải chủ động giao ban hàng tuần để nắm và quản lý tình hình mua, bán thép vụn xuất khẩu.

4/ Ủy ban Vật giá thành phố chịu trách nhiệm theo dõi sát tình hình giá cả thép vụn; định kỳ phối hợp cùng Công ty Vật tư tổng hợp thành phố định giá thu mua hợp lý từng thời điểm, đặc biệt là những khi tàu vào ăn hàng để làm giá thép vụn biến động. Việc mua bán thép vụn xuất khẩu giữa các đơn vị thuộc thành phố phải thanh toán bằng tiền đồng VN theo khung giá của Ủy ban Vật giá thành phố và Công ty Vật tư tổng hợp thành phố đã thống nhất; không được thanh toán, tính bằng ngoại tệ.

5/ Các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương, tỉnh bạn không được khai thác, thu mua kim loại phế liệu trên địa bàn thành phố.

6/ Công an thành phố, Quản lý thị trường thành phố, Công ty Vật tư tổng hợp thành phố, tăng cường kiểm tra kiểm soát nhất là tại Cảng và các bãi tập trung phế liệu để phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý nghiêm các vi phạm.

7/ Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đồng chí Giám đốc, Thủ trưởng Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành, địa phương mình quản lý chấp hành nghiêm chỉnh tinh thần chỉ thị này, thanh lý ngay các hợp đồng đã ký sai với chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình